

เร่งต่อสัมปทานขุดน้ำมัน เขี้ยวยาอีโค่ๆกลับมาผลิต

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมหารือดีเอสไออีกรอบ ตามความคืบหน้าคดีตรวจสอบแหล่งสัมปทานบ่อรังเหนือของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ หวังช่วยผู้ประกอบการกลับมาผลิตเต็มที่ เล็งยึดสัญญาชดเชย ฟาก “อีโค่ โอเรียนท์” เผยล่าสุดเจาะหลุมเจอน้ำมันเพิ่มอีก 500 บาร์เรลต่อวัน

ความคืบหน้าการผลิตปิโตรเลียมในแปลง 44/43 ในพื้นที่บ่อรังเหนือ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ ริชออสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานได้เข้าไปใช้พื้นที่ทับซ้อนของกรรมป่าไม้และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้การผลิตปิโตรเลียม 400-500 บาร์เรลต่อวัน หยุดชะงักมาต่อเนื่อง

แม้ที่ผ่านมาทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตสัมปทานให้เอกชนเข้ามาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งดังกล่าว ได้หารือกับกรมป่าไม้ และดีเอสไอไปแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ แต่



จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ ยังไม่สามารถผลิตในแปลงดังกล่าวได้

นายวีระศักดิ์ ฟิงรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรมฯเตรียมหารือกับทางดีเอสไออีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้จากก่อนหน้านี้เคยหารือไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีตรวจสอบ

แหล่งสัมปทานบ่อรังเหนือของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ซึ่งหากยังไม่มีข้อสรุป ทางบริษัทก็ยังไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมในแปลงดังกล่าวได้ หลังจากหยุดผลิตมาตั้งแต่ปี 2555

สำหรับแนวทางเขี้ยวยาผู้ประกอบการนั้น ทางกรมฯ คาดว่าจะต่ออายุสัมปทานเพื่อชดเชยในช่วงที่ต้องหยุดผลิตไป โดย

ปัจจุบันบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมใน 2 แปลงด้วยกัน คือที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 1 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมาจากพื้นที่ผลิตแหล่งนาสนุ่นตะวันออก, บ่อรังเหนือ, วิเชียรบุรีส่วนขยาย วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก ทำโรงตะวันออก และทำโรงเหนือ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมได้ไปจนถึงการสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2575

“ที่ผ่านมากรมฯ เข้าไปหารือกับทางกรมป่าไม้ และดีเอสไอ มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทำให้ไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมได้ แต่ในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะเข้าไปหารืออีกรอบ หลังจากออกที่โออาร์ เปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชแล้วเสร็จก่อน” นายวีระศักดิ์ กล่าว

นายนาวิน พรพรรณธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารและมวลชนสัมพันธ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ ริชออสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า พื้นที่ผลิตบอรั้งเหนือ แปลงผลิต 44/43 ยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบของดีเอสไอตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ยังรอความชัดเจนจากทางภาครัฐว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยสิ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ในระหว่างนี้คือ ยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนของกรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ขณะที่การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เป็นแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบรวมอยู่ที่ 1.7 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1-1.2 พันบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากเมื่อปี 2560 บริษัทได้ขุดหลุมสำรวจปิโตรเลียมในแหล่งวิเชียรบุรีไป 9 หลุม และพบเจอน้ำมันดิบ 3 หลุม กำลังการผลิตรวม 500 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังรอความชัดเจนจากทางภาครัฐ โดยคาดหวังว่าจะสามารถกลับมาผลิตพื้นที่บอรั้งเหนือได้เช่นเดิม ซึ่งประเมินแปลงที่หยุดผลิต มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 400-500 บาร์เรลต่อวัน ■